

**Liên hệ**Bà Đinh Đoàn Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ Truyền thông  
ĐT: (84) 903 657 103Email: [saokim@shinhan.com](mailto:saokim@shinhan.com)  
[kimdinhh.shb@gmail.com](mailto:kimdinhh.shb@gmail.com)**THÔNG TIN LÃI SUẤT QUÝ 4/2021****NGÂN HÀNG SHINHAN ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG VỚI ƯU ĐÃI LÃI SUẤT HẤP DẪN**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2021 – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan Việt Nam”) công bố các gói lãi suất ưu đãi mới nhất dành cho khách hàng cá nhân, nhằm đồng hành cùng khách hàng thực hiện các mục tiêu tài chính một cách hiệu quả, đặc biệt sau giai đoạn đầy khó khăn của đợt sóng Covid-19 lần thứ 4 và bước vào trạng thái “bình thường mới”.

Đối diện với ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến kinh tế toàn xã hội nói chung, và thu nhập cá nhân nói riêng, Ngân hàng Shinhan hiểu được những khó khăn của khách hàng trong việc tích lũy tài chính để sở hữu “ngôi nhà mơ ước”. Do đó, ngân hàng đã đưa ra những ưu đãi vượt trội trong gói vay mua nhà dành cho khách hàng cá nhân. Cụ thể, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất lý tưởng 5.49%/năm cho năm đầu tiên và cố định 7.8%/năm từ năm thứ hai đến năm thứ năm, thời hạn vay lên đến 25 năm. Với lãi suất vừa công bố, Ngân hàng Shinhan được xem là tổ chức tín dụng có mức lãi suất cho vay hấp dẫn nhất trên thị trường hiện nay.

Song song đó, các gói cho vay mua xe của Ngân hàng Shinhan cũng có nhiều ưu đãi hấp dẫn: gói lãi suất cạnh tranh và ổn định dài nhất, 6%/năm cố định năm đầu tiên hoặc 7.5%/năm cố định toàn thời gian vay, vay đến 80% giá trị xe, thời hạn đến 8 năm. Khách hàng còn được giảm thêm 0.1%/năm đối với các dòng xe Thaco, 0.3%/năm đối với các dòng xe điện và xe hybrid. Ngoài ra, khách hàng sẽ được giảm thêm 0.2% khi sử dụng các sản phẩm khác của Ngân hàng Shinhan.

Đặc biệt, nhằm tri ân những nỗ lực của lực lượng y tế trong công tác phòng và chống dịch Covid-19, Ngân hàng Shinhan cung cấp giải pháp tài chính chuyên biệt dành riêng cho các “chiến sĩ áo trắng” trên toàn quốc chương trình ưu đãi vay tín chấp với lãi suất ưu đãi 8%/năm. Đối tượng tham gia chương trình bao gồm đội ngũ bác sĩ, y tá, và cán bộ nhân viên khối văn phòng, thời gian áp dụng từ 13/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Chia sẻ về những thay đổi trong chính sách vay cá nhân lần này, ông Trịnh Bằng Vũ - Trưởng khối cho vay Khách hàng cá nhân cho biết: “Với phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm”, Ngân hàng Shinhan luôn ưu tiên lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Do đó, Ngân hàng Shinhan nỗ lực triển khai và điều chỉnh các chính sách vay phù hợp, nhằm thích ứng và đáp ứng kịp thời nhu cầu tài chính của khách hàng trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn như hiện nay. Với các ưu đãi

lãi suất mới dành cho khách hàng cá nhân, Ngân hàng Shinhan mong muốn hỗ trợ khách hàng thực hiện mục tiêu tài chính dễ dàng và hiệu quả.”

Quý khách hàng quan tâm tới các chương trình và sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Shinhan Việt Nam có thể liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của Shinhan Bank trên toàn quốc, gọi Contact Center 19001577 hoặc truy cập website <https://shinhan.com.vn/> để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn.

## VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau hơn 28 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Ngân hàng Shinhan được International Business Magazine trao tặng giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam (2020) và Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam (2021) và Ngân hàng cũng vinh dự đón nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á ba lần liên tiếp, do tạp chí HR Asia trao tặng.

Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:

Website: <https://shinhan.com.vn/>

Facebook: [www.facebook.com/Shinhanbankvn/](http://www.facebook.com/Shinhanbankvn/)